



บทเทศน์วันอาทิตย์

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
16 มิถุนายน 2013

บทอ่าน 2 ซมอ 12: 7-10, 13 ; กท 2: 16, 19-21 ; ลก 7: 36-50

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 575, 588, 1441, 2616, 2712

จุดเน้น เมื่อเราออมรับบาปที่ตนกระทำ เราจึงเห็นคุณค่าของความรัก และความเมตตาของพระเจ้า และมีสันติ
ในใจ

สิ่งที่น่าเศร้าในวัฒนธรรมหลายแห่ง ก็คือ ไม่เชื่อเรื่องบาป ไม่รู้สึกว่ามีความผิดในสิ่งที่คุณมิได้ทำ และอาจไม่
ผิด แม้อาจมีผลร้ายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ดำเนินชีวิตในความผิดนั้น ราวกับว่าสิ่งนั้นไม่บาป เป็นสิ่งที่เราพบเห็น
มากขึ้นในสมัยปัจจุบัน

ให้เราไตร่ตรองด้วยกันว่า พระเจ้าทรงรักท่าน พระเจ้าประทานชีวิตให้ท่าน แต่เรามีค้อยแสดงความกตัญญูที่
พระองค์สมควรได้รับ บาปกำเนิดมีผลร้ายถึงเรา เรามีความโน้มเอียงทำบาปส่วนตัว ทั้งในความคิด และในคำพูด ทั้งใน
สิ่งที่เรากระทำ และสิ่งที่ละเลยไม่ได้กระทำ เราคงไม่ปฏิเสธเรื่องนี้

หากเรามีสำนึกจริงๆ เรื่องบาป เราจะสามารถปฏิบัติสิ่งดีที่เปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้น พี่น้องจงชื่นชอบพระเมตตา
ความอดทน และการให้อภัยของพระเจ้าสักซึ่งขึ้น พี่น้องจะตระหนักและเข้าใจสักซึ่งเรื่องความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
พี่น้องจะเรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตอย่างมีสันติสุข

ความเชื่อคริสตชนสอนชัดเจนว่า ถึงแม้ชีวิตต้องพบความทุกข์ และความทุกข์มิใช่ต้องจบเรื่อง แต่สามารถทน
ด้วยสันติ เราอย่าล้อเล่นกับตนเอง ความทุกข์ไม่ใช่เรื่องน่ายินดี แต่เพราะพระเยซูเจ้าทรงรักเรามากจนพระองค์ทรงทน
ทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพราะว่าพระองค์ทรงเจริญชีวิตในเราปัจจุบัน ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ มีชัยชนะจากพระ
คูหาที่มียามเฝ้า และมีตราปิดอยู่ เราสามารถรวมความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับ (ความทุกข์) ของพระผู้ไถ่ของเรา รู้ว่า
การเดินทางแห่งความเชื่อของเราจะจบลงอย่างมีความสุข เมื่อเราออมรับของประทานแห่งความรอดของพระเจ้า และ
ดำเนินชีวิตตามนั้น

เมื่อพี่น้องตระหนักเรื่องบาป และชื่นชอบพระเมตตาของพระเจ้า เราก็จะสามารถเพียรทนเวลามีทุกข์ และสัมผัส
กับความยินดีอย่างลึกซึ้งขึ้น เมื่อพระองค์จะประทานช่วงเวลาแห่งความชื่นชม และความสัมพันธ์แท้จริงกับประชาชนอื่น

กษัตริย์ดาวิดตระหนักในความผิดของตน และได้รับความบรรเทาและการอภัยจากพระเจ้า นักบุญเปาโลชื่นชอบ
ความรักและบูชาของพระเยซูเจ้าในวิถีทางที่ให้แรงบันดาลใจเราในวันนี้ สตรีคนนั้นที่ได้ล้างและเจิมพระบาทของ
พระเยซูเจ้าด้วยน้ำมันหอม ได้สัมผัสการอภัยและความรอด ขอให้เราจงทำเช่นเดียวกันในวันนี้ และเสมอไป อาศัย
พระพรของท่านช่วยเหลือ

พระสังฆราชวีระ อากรณ์รัตน์ แปล

จาก **Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,
(เมษายน – มิถุนายน 2013), หน้า 228-230.